



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลหนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี โทร. ๐๕๖๕ ๕๙๗/๒๑๓ ต่อ ๑๐๒

ที่ อน ๐๐๓๒.๓.๒/พิเศษ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลือง  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมมาตรการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และการขอยืมทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐอันเป็นสาเหตุหนึ่งของการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และการขอยืมทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเป็นไปตามข้อกำหนดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ นั้น

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลหนองขาหย่าง ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ ผังกระบวนการ และแบบฟอร์มเกี่ยวกับการยืมพัสดุ ประเภทใช้คงรูปและใช้สิ้นเปลือง ตามมาตรการป้องกันการผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นการป้องกันการกระทำผิดระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่เกี่ยวข้องกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดให้ดำเนินการดังนี้

๑. ลงนามในประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลือง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๒. อนุญาตให้นำแนวทางการปฏิบัติ ในข้อ ๑ เผยแพร่ในบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

(นางนลินี เดวานสาริกิจ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง

-เพื่อโปรดพิจารณา ลงนามในประกาศแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุฯ ที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้ และอนุญาตนำประกาศแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน

(นางสมจิต กรโกษา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ทราบ/อนุญาต/ลงนามแล้ว

(นายธีรสุทธิ ปิติวิบลเสถียร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง